

KẾT LUẬN

Lịch sử của Đảng bộ phường 15 từ sau giải phóng đến nay là lịch sử Đảng bộ lãnh đạo nhân dân phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong đấu tranh chống thực dân xâm lược giành lại độc lập dân tộc để xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn phường với những bước phát triển là:

Mười năm đầu sau giải phóng (1975 - 1985), nền kinh tế - xã hội phường 15 bắt đầu thực hiện sự thay đổi toàn diện so với thời kỳ chiến tranh cả về bản chất lẫn cơ cấu tổ chức, xu hướng phát triển. Mười năm ấy là 10 năm Đảng bộ và nhân dân phường 15 nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, từng bước phục hồi kinh tế sau những năm chiến tranh và xây dựng cơ sở vật chất cho sự phát triển của những năm tiếp theo.

Hai mươi lăm năm sau đó (1986 - 2010), Đảng bộ và nhân dân phường 15 đã vận dụng đường lối đổi mới của Đảng vào thực tế địa phương, ra sức khắc phục khó khăn và diễn biến phức tạp của tình hình. Chỉ trong 10 năm (1986 - 1996), phường 15 đã đạt được mục tiêu bao trùm trong chặng đường đầu là đưa nền kinh tế của phường chuyển dần theo cơ chế

thị trường, tăng cường sự quản lý của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa và chỉnh trang đô thị. Trong 15 năm tiếp theo (1996 - 2010), phường 15 tiếp tục đẩy mạnh quá trình chuyển đổi nền kinh tế - xã hội theo phương hướng đó, tiếp tục vượt qua nhiều khó khăn để phát huy những thành tựu đã đạt được, đi dần vào phát triển ổn định.

Ba mươi lăm năm qua (1975 - 2010), với 14 kỳ đại hội Chi, Đảng bộ là một chặng đường mà Đảng bộ và nhân dân phường 15 đã ra sức khắc phục khó khăn, vượt qua bao gian lao, thử thách của thời kỳ hậu chiến, cùng với những biến đổi thăng trầm trong thời kỳ quá độ của cách mạng xã hội chủ nghĩa (1975 - 1985) và quyết tâm đổi mới, xóa bỏ cơ chế tập trung quan liêu bao cấp kém hiệu quả, chuyển mạnh sang phát triển hàng hóa theo cơ chế thị trường với nhiều thành phần kinh tế hoạt động dưới sự quản lý của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa và đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước (1986 - 2010). Đảng bộ và nhân dân phường 15 đã giành được những thành tựu hết sức lớn lao trên các mặt sau:

- **Về kinh tế:** Sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp có sự phát triển cả về quy mô và ngành nghề. Mức tăng trưởng bình quân hàng năm về giá trị tổng sản lượng đạt từ 10 - 12%.

Hoạt động thương mại - dịch vụ phát triển mạnh. Các trung tâm thương mại - dịch vụ và các siêu thị, cửa hàng bán lẻ hiện đại như Trung tâm thương mại được phẩm, Siêu thị Big C, hệ thống các cửa hàng vật liệu xây dựng, trang trí nội thất cao cấp trên các tuyến đường Thành Thái, Tô Hiến Thành, Cách mạng tháng Tám. Đến tháng 4/2010, toàn

phường có 105 công ty cổ phần, 242 chi nhánh, 61 doanh nghiệp tư nhân, 575 công ty trách nhiệm hữu hạn, 575 hộ kinh doanh cá thể trong đó số cơ sở thương mại - dịch vụ chiếm trên 80% .

Thu ngân sách phường hàng năm đều vượt mức chỉ tiêu quận giao từ 10 - 28%.

Trên lĩnh vực quy hoạch, nâng cấp chỉnh trang đô thị, cơ sở hạ tầng đã phát triển hệ thống giao thông như mở đường Thành Thái - Bắc Hải (nối dài), nâng cấp đường và vỉa hè đường Hồ Bá Kiện, Trường Sơn...

Công tác xây dựng, chỉnh trang nhà ở, nhà phục vụ cho hoạt động kinh doanh trên địa bàn diễn ra khá nhanh, bình quân hàng năm có từ 130 - 150 trường hợp xây dựng mới. Bộ mặt đô thị của phường ngày càng khang trang hơn.

- **Về văn hóa - xã hội:** So với trước giải phóng, sự nghiệp giáo dục đào tạo phát triển cả về quy mô và chất lượng. Trên địa bàn phường hiện nay có 2 trường mẫu giáo, 2 trường tiểu học là trường Bắc Hải và trường Tô Hiến Thành, 1 trường trung học cơ sở là trường Trần Phú, 1 trường trung học phổ thông là trường Nguyễn Du và 1 trường Trung cấp nghề mang tên Tôn Đức Thắng. Trình độ dân trí của người dân ngày càng được nâng lên rõ rệt.

Trạm y tế phường được đầu tư trang thiết bị mới. Công tác tiêm chủng phòng bệnh, chữa bệnh thông thường và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được chú trọng.

Hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục thể thao có sự đầu tư về cơ sở vật chất nên đã đáp ứng được nhu cầu vui chơi giải trí và luyện tập của nhân dân.

Các chính sách xã hội được triển khai tốt, chương trình xóa đói giảm nghèo đã giúp đỡ hàng trăm hộ thoát nghèo, có cuộc sống ổn định. Phong trào xây dựng nhà tình nghĩa và nhà tình thương được các tầng lớp nhân dân đồng tình ủng hộ.

Đời sống vật chất và tinh thần của các tầng lớp nhân dân trong phường không ngừng được cải thiện. Nếp sống văn minh đô thị của người dân ngày càng được định hình.

- **Về quốc phòng - an ninh:** Từ một địa bàn phức tạp về tệ nạn xã hội và có những yếu tố bất ổn định về an ninh sau ngày giải phóng. Ngày nay, quốc phòng - an ninh và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phường 15 được giữ vững. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Lực lượng bảo vệ dân phố được tổ chức đều khắp và hoạt động có hiệu quả. Đã xóa được các địa bàn trọng điểm về tệ nạn xã hội. Công tác diễn tập phòng thủ và sẵn sàng chiến đấu được tăng cường. Công tác tuyển chọn và gọi thanh niên nhập ngũ hàng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu của quận giao.

- **Về xây dựng hệ thống chính trị:**

- **Xây dựng Đảng:** Từ một chi bộ chỉ có hơn chục đảng viên của những ngày đầu thành lập (8/1975), đến năm 2010 Đảng bộ phường 15 có 30 chi bộ trực thuộc với 683 đảng viên. Đội ngũ cán bộ, đảng viên ngày càng trưởng thành về phẩm chất chính trị và năng lực hoạt động thực tiễn, đoàn kết, luôn đi đầu trong các phong trào cách mạng ở địa phương và được quần chúng tin yêu.

- **Xây dựng chính quyền:** Bộ máy chính quyền ngày càng được hoàn thiện hơn. Ủy ban Nhân dân đã triển khai

hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2000 theo hướng công khai, minh bạch, hiệu quả, chất lượng. Công tác cải cách hành chính đã góp phần nâng cao vai trò và hiệu quả chỉ đạo và điều hành các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của chính quyền. Trình độ và năng lực đội ngũ cán bộ, công chức phường được nâng lên, từng bước đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ theo chức trách được phân công. Ý thức phục vụ nhân dân, tác phong, lễ lối làm việc ngày càng văn minh và lịch sự hơn.

- *Xây dựng mặt trận và các đoàn thể*: Khởi đại đoàn kết toàn dân tộc được mở rộng. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đã có nhiều đổi mới trong nội dung và phương thức hoạt động, đã tạo ra nhiều phong trào cách mạng ở địa phương như phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và có nhiều ý kiến tham gia xây dựng Đảng bộ và chính quyền

Sau 35 năm (1975 - 2010) xây dựng, phát triển và trưởng thành, từ thực tiễn lãnh đạo xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, Đảng bộ phường 15 - quận 10 đã rút ra được những bài học sau:

* Thứ nhất, trên cơ sở quán triệt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; bám sát thực tế địa phương, bám sát với cơ sở, phát huy trí tuệ và kinh nghiệm thực tiễn của các đồng chí đảng viên lão thành cách mạng, các đồng chí cán bộ hoạt động, công tác trên các lĩnh vực, các ngành về nghỉ hưu tại địa phương tham gia tư vấn giúp Đảng ủy xây dựng Nghị quyết lãnh đạo, đề ra mục tiêu, phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị phù hợp với yêu cầu phát triển trước mắt và lâu dài của địa phương.

* Thứ hai, thực hiện đoàn kết, nhất trí trong Đảng và trong dân trên cơ sở thống nhất chủ trương, biện pháp, mục tiêu phát triển địa phương. Luôn tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng và quần chúng nhân dân. Thường xuyên gần dân, bám địa bàn, thấu hiểu tâm tư nguyện vọng của quần chúng; biết lắng nghe ý kiến dân đóng góp. Thực hiện tốt phương châm “ý Đảng, lòng dân”.

* Thứ ba, thường xuyên quan tâm đến công tác đào tạo và bồi dưỡng cán bộ, trước hết là cán bộ đảng viên lãnh đạo. Chăm lo xây dựng và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ đảng viên đương nhiệm vững vàng về chính trị, giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ, có uy tín cao trong quần chúng. Từng bước phát hiện và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ kế cận. Biết khai thác thế mạnh của các đồng chí lão thành cách mạng trong việc xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng ở địa phương.

* Thứ tư, Phải quan tâm đến công tác xây dựng đội ngũ cán bộ “vừa hồng, vừa chuyên”, xây dựng bộ máy chính quyền thực sự là “của dân, do dân và vì dân”, có năng lực điều hành và quản lý xã hội theo hiến pháp và pháp luật của Nhà nước. Chăm lo xây dựng mặt trận và các đoàn thể vững mạnh.

Những thành tựu, hạn chế và những bài học kinh nghiệm trong 35 năm qua (1975 - 2010) sẽ là hành trang quý báu của các thế hệ tiếp theo trên chặng đường dài tiếp tục xây dựng phường 15 thành một phường phát triển về kinh tế, ổn định về an ninh chính trị, an toàn về trật tự xã hội, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng lên, bộ mặt đô thị của phường ngày càng phát triển hơn, kang trang hơn.